



Các Quy Tắc Hướng Dẫn cho Chương Trình Giáo Dục Liên Tục: Tổng Quan Dành Cho Các Gia Đình

Cung Cấp Giáo Dục Chất Lượng Trong Các Môi Trường Học Tập Trực Tiếp Trên Lớp và Từ Xa

Chúng tôi biết rằng năm học 2020-2021 sẽ không giống với bất kỳ hoạt động nào mà chúng ta đã trải qua trước đó. Học sinh có thể sẽ học tập dưới nhiều hình thức – học trực tiếp trên lớp, học tập từ xa và kết hợp cả hai hình thức trên. Trong khi chúng ta cần giữ an toàn cho học sinh và nhân viên, việc đảm bảo học sinh tiếp tục học hỏi và phát triển là điều quan trọng hơn bao giờ hết.

Các trường công lập ở Quận Columbia có kế hoạch cung cấp chương trình giáo dục liên tục cho tất cả học sinh – tạo ra trải nghiệm học tập an toàn, coi trọng tất cả học sinh và dựa trên các tiêu chuẩn học tập nghiêm ngặt để chuẩn bị sự thành công của học sinh ở trường cũng như trong cuộc sống.

Là cơ quan giáo dục tiểu bang của DC, Văn Phòng Tổng Giám Đốc Giáo Dục Tiểu Bang (OSSE) đang đặt ra các kỳ vọng về trải nghiệm chất lượng trong môi trường học tập trực tiếp trên lớp và học tập từ xa với Các Quy Tắc Hướng Dẫn cho Chương Trình Giáo Dục Liên Tục.

CÁC QUY TẮC HƯỚNG DẪN CHO GIÁO DỤC LIÊN TỤC LÀ GÌ?

OSSE đã tạo ra một bộ các hướng dẫn cho các trường học và lĩnh vực giáo dục một cách có lựa chọn để đặt ra các hướng dẫn rõ ràng cho giáo viên, lãnh đạo nhà trường và gia đình những gì trường học đang phấn đấu trong thời gian chuyển tiếp này. Vì học sinh có thể sẽ học trong cả ở môi trường học tập từ xa và trực tiếp trên lớp trong năm nay, điều quan trọng là chương trình giáo dục của trường có chất lượng cao và nhất quán trong tất cả các môi trường học tập.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRƯỜNG HỌC CỦA CON EM TÔI SỬ DỤNG CÁC QUY TẮC NÀY?

Các cơ quan giáo dục địa phương ("LEA", như Học Khu Công Lập DC hoặc tổ chức đặc quyền) sẽ sử dụng các Quy Tắc Hướng Dẫn để lập kế hoạch cho năm học 2020-2021 sắp tới, chi tiết cách họ sẽ cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao liên tục cho mọi học sinh. Những kế hoạch này sẽ cân nhắc phản hồi từ các gia đình. Học Khu Công Lập DC (DCPS) và các tổ chức công lập đặc quyền sẽ gửi kế hoạch của họ cho OSSE để xem xét và chịu trách nhiệm chia sẻ chúng trực tiếp với các gia đình. Hội Đồng Quản Trị Trường Đặc Quyền DC (PCSB) cũng sẽ xem xét các kế hoạch cho tất cả các tổ chức đặc quyền.

TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Sử dụng Các Quy Tắc Hướng Dẫn để tìm hiểu thêm về những gì quý vị có thể mong đợi các trường sẽ làm nhằm tạo ra một nền giáo dục liên tục, chất lượng cao cho tất cả học sinh và đặc biệt là những học sinh có nhu cầu riêng biệt. Quý vị có thể sử dụng chúng để hiểu những yêu cầu đối với các trường và LEA để giao tiếp và hợp tác với các gia đình về năm sắp tới. Quý vị cũng có thể sử dụng Các Quy Tắc Hướng Dẫn để xem xét và đưa ra phản hồi về các kế hoạch mà trường của con em quý vị chia sẻ với quý vị.

Đọc bản tóm tắt các điểm chính trong Các Quy Tắc Hướng Dẫn trong trang tiếp theo. Quý vị cũng có thể đọc tài liệu Các Quy Tắc Hướng Dẫn đầy đủ được chia sẻ với các trường bằng cách truy cập trang web OSSE [tại đây](#).

Các Quy Tắc Hướng Dẫn cho Chương Trình Giáo Dục Liên Tục: Bản Tóm Tắt



NHỮNG KỶ VỌNG CAO

Các trường duy trì các tiêu chuẩn học tập và yêu cầu nghiêm ngặt đối với tất cả học sinh, thường xuyên đánh giá tiến bộ của học sinh và cung cấp hỗ trợ bổ sung khi cần thiết.

- Các trường có một kế hoạch rõ ràng và nhất quán để cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao cho học sinh bất kể hình thức học tập - trực tiếp trên lớp, từ xa hoặc kết hợp.
- Các trường kiểm tra việc học tập của học sinh vào đầu năm để xác định trình độ học tập của học sinh và truyền đạt kết quả với gia đình.
- Giáo viên đưa ra phản hồi thường xuyên, nhất quán về bài tập của học sinh và tiến bộ học tập theo cách nhất quán trong tất cả các môi trường học tập.
- Các trường có ít nhất một điểm tiếp xúc hàng ngày với mỗi học sinh.



BÌNH ĐẲNG VÀ QUYỀN TIẾP CẬN

Các trường học phục vụ toàn bộ học sinh và cung cấp hỗ trợ công bằng cho các học sinh có nhu cầu học tập cụ thể. Tiếp cận với công nghệ không giới hạn học tập của học sinh và tham gia cùng trường học.

- Các trường vẫn có trách nhiệm phục vụ toàn bộ học sinh, bao gồm cung cấp bữa ăn cũng như các hỗ trợ về xã hội, cảm xúc và sức khỏe tinh thần.
- Các trường đáp ứng nhu cầu riêng biệt của những học sinh đa dạng, bao gồm giao tiếp với gia đình của học sinh khuyết tật và học sinh là người học Tiếng Anh trong hai tuần đầu tiên của năm học về cách họ sẽ đáp ứng nhu cầu của học sinh và tuân thủ luật pháp liên bang và DC.
- Các trường học đảm bảo các gia đình và học sinh có quyền tiếp cận tất cả các công nghệ cần thiết để tham gia học tập đầy đủ.



SỰ THAM GIA CỦA GIA ĐÌNH

Phụ huynh và gia đình là những đối tác quan trọng trong việc giáo dục của học sinh và cộng đồng nhà trường.

- Các trường mời các gia đình đóng góp ý kiến sớm về việc lên kế hoạch cho năm học và chủ động chia sẻ kế hoạch cuối cùng với các gia đình; họ sẽ tiếp tục yêu cầu gia đình phản hồi trong suốt cả năm.
- Các trường thường xuyên chia sẻ thông tin về sự tiến bộ của học sinh và các can thiệp cùng các hỗ trợ có sẵn.
- Các trường phát triển một kế hoạch trao đổi thông tin để thông báo tới các gia đình và thường xuyên mời các gia đình đóng góp ý kiến.
- Các trường học cung cấp các khóa đào tạo và hỗ trợ để giúp các gia đình tham gia vào quá trình học tập của con em mình.
- Các trường giao tiếp với các gia đình bằng ngôn ngữ và phương thức mà họ có thể hiểu nhiều nhất có thể.

Đọc thêm về Các Quy Tắc Hướng Dẫn cho Giáo Dục Liên Tục [tại đây](#).